



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลงมาและเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๓/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวิชาการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของงานการเจ้าหน้าที่ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแล้ว จึงเสนอผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๗ อนุมัติตัวบุคคลจากนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นางสาวรัตติกาล คุณพระ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

๒. นางกฤษณา ธีระवास ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง

ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกทาง Website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.ayph.in.th หากผู้ใดจะทักท้วงขอให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที่ร้อยตรี

(ศิเชียน อิมปัทวังอยู่)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงวันที่

เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	กำหนดเวลา ส่งการประเมิน
	<p>จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครหลวง</p> <p>สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี</p>		
๑	<p>นางสาวรัตติกาล คุณพระ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๕๕๑๑</p>	<p>โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วยยาสมุนไพร</p>	<p>ภายใน 12 เดือน</p>
	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลบ้านแพรก</p>		
๒	<p>นางกฤษณา ธีระवास นักกายภาพบำบัดชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๘๔๗๒</p>	<p>ประสิทธิผลในการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดต่อระดับอาการปวด และปริมาณการใช้ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAIDs) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง</p>	
	<p>ข้อเสนอแนวคิดฯ การพัฒนาโปรแกรมการรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดลงสู่ชุมชนลดปริมาณการใช้ยา NSAIDs ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง</p>		